

กำหนดแนวทางสำคัญในประเด็น การเตรียมความพร้อมในการป้องกันการระบาดของโควิด-19 ได้แก่

1. การแบ่งพื้นที่สถานการณ์ โดยให้ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด แบ่งพื้นที่สถานการณ์การแพร่ระบาด ตามความเหมาะสม

การพิจารณาระดับความรุนแรงของการระบาด มีดังนี้

ความรุนแรงระดับที่ 1 สีขาว

ความรุนแรงระดับที่ 1 หมายถึง สถานการณ์ที่ไม่มีรายงานการพบผู้ป่วยยืนยันในพื้นที่

กรอบการปฏิบัติ	ระดับการผ่อนคลายกิจการ/ กิจกรรมที่สำคัญ
<ul style="list-style-type: none"> ○ สามารถเดินทางข้ามจังหวัดได้ ○ ให้จัดกิจกรรมรวมกลุ่มได้ แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่กำหนด ○ ให้ดำเนินกิจการหรือกิจกรรมได้ทุกประเภทตามปกติ โดยผู้ประกอบการหรือผู้จัดกิจกรรมต้องมีการคัดกรองผู้ใช้บริการและต้องปฏิบัติตามมาตรการหลัก ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> - ทำความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อยๆ - การสวมใส่หน้ากากของเจ้าหน้าที่ พนักงานผู้ใช้บริการ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม - ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลหรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค - ให้มีการควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการมิให้แออัด 	<ul style="list-style-type: none"> ○ โรงเรียนเปิดการเรียนการสอนที่โรงเรียน 100% ○ สนามกีฬากลางแจ้งเปิดให้มีผู้ชมได้ 70% -50% ○ สนามกีฬากลางแจ้งในร่มเปิดให้มีผู้ชมได้ 50% - 25% ○ ขนส่งสาธารณะบรรทุกผู้โดยสารได้ 100% ○ โรงภาพยนตร์เปิดให้มีผู้ชมได้ 100% ○ งานประชุมหรืองานแสดงสินค้าขนาดใหญ่ 70-50% ○ งานแสดงคอนเสิร์ตเปิดให้มีผู้ชมได้ 50% - 25% ➤ กิจกรรมที่ควรพิจารณาปิด ○ สถานที่หรือกิจการที่มีความเชื่อมโยงกับ การพบผู้ป่วย

ความรุนแรงระดับที่ 2 แร่งสีเขียว สถานการณ์ที่พบการระบาดไม่รุนแรง

สถานการณ์ที่มีการระบาดของโรคในระดับที่ 2 หมายถึง สถานการณ์ที่พบมีการติดต่อของโรคในชุมชน หรือพบผู้ป่วยเพียงประปราย (sporadic case) นั่นคือ พบผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ไม่เกิน 1 คน ต่อประชากรหนึ่งแสนคนต่อสัปดาห์ หรือ ไม่มีหลักฐานการติดต่อของโรคในชุมชนอย่างต่อเนื่อง (sustained local transmission) คือ ไม่พบการแพร่เชื้อรุ่นที่สามจากการสอบสวนโรค

(พังกา มีประชากร 268,788 คน มีผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ ไม่เกิน 3 ราย ต่อสัปดาห์)

กรอบการปฏิบัติ	ระดับการผ่อนคลายกิจการ/ กิจกรรมที่สำคัญ
<ul style="list-style-type: none"> ○ สามารถเดินทางข้ามจังหวัดได้ ○ ให้จัดกิจกรรมรวมกลุ่มได้ แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่กำหนด ○ กิจการที่มีการรวมตัวของผู้คน เป็นจำนวนมาก ต้องมีการจำกัดจำนวนผู้เข้าชม โดยเฉพาะกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมในร่มในพื้นที่ปิด ต้องมีการคัดกรองผู้ใช้บริการและต้องปฏิบัติตามมาตรการหลัก ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> - ทำความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อยๆ - การสวมใส่หน้ากากของเจ้าหน้าที่ พนักงานผู้ใช้บริการ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม - ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลหรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค - ให้มีการควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการมิให้แออัด ○ ลงทะเบียนใช้งาน “ไทยชนะ” 	<ul style="list-style-type: none"> ○ โรงเรียนเปิดการเรียนการสอนที่โรงเรียนได้ แต่ถ้ามีความแออัดให้จัดนักเรียนสลับกันเรียน ○ สนามกีฬากลางแจ้งเปิดให้มีผู้ชมได้ 15% ○ สนามกีฬาในร่มให้สามารถแข่งขันได้ แต่ไม่ให้มีผู้ชม ○ โรงภาพยนตร์เปิดให้มีผู้ชมได้ 50% ○ งานประชุมหรืองานแสดงสินค้าขนาดใหญ่ 50% ○ งานแสดงคอนเสิร์ตเปิดให้มีผู้ชมได้ 50% - 25% ➤ กิจกรรมที่ควรพิจารณาปิด ○ สถานที่หรือกิจการที่มีความเชื่อมโยงกับ การพบผู้ป่วย ○ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ การจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ความรุนแรงระดับที่ 3 สีเหลือง สถานการณ์ที่มีการระบาดต่อเนื่องและมีผู้ป่วยเป็นจำนวนมาก

สถานการณ์ที่มีการระบาดของโรคในระดับที่ 3 หมายถึง สถานการณ์ที่พบมีการติดต่อของโรคในชุมชนอย่างต่อเนื่อง พบผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ 1-5 คน ต่อประชากรหนึ่งแสนคนต่อสัปดาห์

(ผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ ไม่เกิน 13 ราย ต่อสัปดาห์)

กรอบการปฏิบัติ	ระดับการผ่อนคลายกิจการ/ กิจกรรมที่สำคัญ
<ul style="list-style-type: none">○ จำกัดการเดินทางข้ามจังหวัด○ ผู้จัดกิจกรรมต้องมีการคัดกรองผู้ใช้บริการและต้องปฏิบัติตามมาตรการหลัก ได้แก่<ul style="list-style-type: none">- ทำความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อยๆ- การสวมใส่หน้ากากของเจ้าหน้าที่ พนักงานผู้ใช้บริการ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม- ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลหรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค<ul style="list-style-type: none">- ให้มีการเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร- ให้มีการควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการมิให้แออัด○ ลงทะเบียนใช้งาน “ไทยชนะ”	<ul style="list-style-type: none">○ โรงเรียนเปิดการเรียนการสอนที่โรงเรียนได้ แต่ถ้ามีความแออัดให้จัดนักเรียนสลับกันเรียน○ สนามกีฬากลางแจ้งเปิดให้มีผู้ชมได้ 15%○ โรงภาพยนตร์เปิดให้มีผู้ชมได้ 50%○ ร้านอาหารจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มได้ เว้นเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในสถานที่ต่างๆ○ ร้านค้าปลีก/ตลาดนัด/ตลาดสด โดยมีระยะห่างระหว่างร้านไม่น้อยกว่า 2 เมตรและจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการ โดยให้มีพื้นที่อย่างน้อย 4 ตารางเมตรต่อผู้รับบริการ 1 คน○ รถขนส่งสาธารณะบรรทุกผู้โดยสารได้ 50 <p>➤ กิจกรรมที่ควรพิจารณาปิด</p> <ul style="list-style-type: none">○ สถานที่ที่เกิดการแพร่ระบาดของโรค○ ปิดสถานบริการผับ บาร์ คาราโอเกะ○ งานประชุมหรืองานแสดงสินค้าขนาดใหญ่○ งานแสดงคอนเสิร์ตเปิดให้มีผู้ชมได้

ความรุนแรงระดับที่ 4 สีส้ม สถานการณ์ที่มีการระบาดต่อเนื่องและมีผู้ป่วยเป็นจำนวนมาก

สถานการณ์ที่มีการระบาดของโรคในระดับที่ 4 หมายถึง สถานการณ์ที่พบมีการติดต่อของโรคในชุมชนอย่างต่อเนื่อง พบผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ 5-15 คนต่อประชากรหนึ่งแสนคนต่อสัปดาห์

(ผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ ไม่เกิน 40 ราย ต่อสัปดาห์)

กรอบการปฏิบัติ	ระดับการผ่อนคลายกิจการ/ กิจกรรมที่สำคัญ
<ul style="list-style-type: none">○ จำกัดการเดินทางข้ามจังหวัด○ ทำกิจกรรมบางอย่างได้เฉพาะที่ไม่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด แต่มีการคัดกรองผู้ใช้บริการและต้องปฏิบัติตามมาตรการหลัก ได้แก่<ul style="list-style-type: none">- ทำความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อยๆ- การสวมใส่หน้ากากของเจ้าหน้าที่ พนักงานผู้ใช้บริการ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม- ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลหรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค- ให้มีการเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร- ให้มีการควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการมิให้แออัด○ ลงทะเบียนใช้งาน “ไทยชนะ”	<ul style="list-style-type: none">○ สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนออนไลน์และ/หรือออนแอร์○ ร้านอาหารจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มได้ เว้นเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในสถานที่ต่างๆ○ ปิดสถานบริการผับ บาร์○ ร้านค้าปลีก/ ตลาดนัด/ ตลาดสด เปิดได้แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด○ สนามกีฬา ลานกีฬา ประเภทกลางแจ้งและเป็นกีฬาที่ไม่มีการปะทะกัน สวนสาธารณะ เปิดทำการได้แต่ไม่มีผู้ชม

ความรุนแรงระดับที่ 5 สีแดง การระบาดระดับวิกฤติ

สถานการณ์การระบาดระดับวิกฤติ หมายถึง สถานการณ์ที่พบผู้ป่วยรายใหม่มากกว่า 15 คนต่อประชากรหนึ่งแสนคนต่อสัปดาห์ หรือมีแนวโน้มว่าจะมีผู้ป่วยมากกว่าศักยภาพทางการแพทย์จะสามารถรองรับได้

(ผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ มากกว่า 40 ราย ต่อสัปดาห์)

กรอบการปฏิบัติ	ระดับการผ่อนคลายกิจการ/ กิจกรรมที่สำคัญ
<ul style="list-style-type: none">○ ปิดกิจการ/กิจกรรมต่างๆ ยกเว้นกิจการที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต○ ห้ามบุคคลออกนอกเคหะสถาน เฉพาะบางเวลา หรือตลอดเวลา เว้นบุคคลที่มีเหตุจำเป็น○ ห้ามจัดกิจกรรมรวมกลุ่ม○ ห้ามเข้าพื้นที่เสี่ยงและการปิดสถานที่เสี่ยงต่อการติดต่อโรค○ ปิดช่องทางเข้ามาในราชอาณาจักร เว้นบุคคล	<ul style="list-style-type: none">○ สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนออนไลน์และ/หรือออนแอร์○ ห้ามการเดินทางข้ามจังหวัด ยกเว้นการขนส่งสินค้า○ กิจการ/กิจกรรมที่อนุญาตให้ดำเนินการ เช่น ธนาคาร โรงแรม ร้านอาหารที่ให้บริการแบบรับกลับไปบริโภคที่อื่น สถานบริการเชื้อเพลิง บริการขนส่งสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านขายยา ร้านค้าปลีก/ตลาดนัด/ตลาดสด โดยมีระยะห่างระหว่างร้านไม่น้อยกว่า 2 เมตรและจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการ โดยให้มีพื้นที่อย่างน้อย 4 ตารางเมตรต่อผู้รับบริการ 1 คน <p>➤ กิจกรรมที่ควรพิจารณาปิด</p> <ul style="list-style-type: none">○ กิจการ/กิจกรรมต่างๆ ที่ไม่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต

เกณฑ์สำหรับพิจารณาระดับความรุนแรงของการระบาดในระดับจังหวัด

เกณฑ์การพิจารณา ระดับความรุนแรง	ระดับ 1 ขาว (ไม่มีการติดเชื้อในประเทศ)	ระดับ 2 เขียว (พบการติดเชื้อโดยไม่มีการะบาด)	ระดับ 3 เหลือง (การระบาดรุนแรงน้อย)	ระดับ 4 ส้ม (การระบาดรุนแรงปานกลาง)	ระดับ 5 แดง (การระบาดรุนแรงมาก)
1. จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ (สะสมต่อสัปดาห์)	ไม่พบผู้ติดเชื้อที่ติดภายในประเทศ	พบผู้ติดเชื้อในจังหวัด 1 - 3 ราย หรือ ไม่เกิน 1 คน ต่อประชากรแสนคนต่อ	พบผู้ติดเชื้อในจังหวัด 1-13 รายต่อสัปดาห์ หรือ 1-5 ราย ต่อประชากรแสนคนต่อสัปดาห์	พบผู้ติดเชื้อในจังหวัดไม่เกิน 40 ราย ต่อสัปดาห์ หรือ 5-15 รายต่อประชากรแสนคนต่อสัปดาห์ในจังหวัด	พบผู้ติดเชื้อในจังหวัด มากกว่า 40 ราย ต่อสัปดาห์ หรือ >15 รายต่อประชากรแสนคนต่อสัปดาห์
2. การกระจายของโรคตามลักษณะทางระบาดวิทยา	- ผู้เดินทางจากต่างประเทศเข้าสู่สถานที่กักกัน - ผู้ติดเชื้อเข้ารับรักษาในโรงพยาบาลที่กำหนด	การติดเชื้อไม่เกินกว่า 2 generation - สามารถระบุปัจจัยเสี่ยงหรือแหล่งโรคได้ทุกราย - ผู้ติดเชื้อและผู้สัมผัสได้รับการรักษา กักกัน แยกโรคตามที่กำหนด	- ผู้ติดเชื้อใหม่มีความเชื่อมโยงกับผู้ติดเชื้อยืนยันเดิมกว่า 80% - สามารถระบุปัจจัยเสี่ยงหรือแหล่งโรคได้ > 80% - พื้นที่ระบาดจกักตอยู่ในชุมชนเดียวกัน	- ผู้ติดเชื้อในพื้นที่รายใหม่รายวัน มากกว่าร้อยละ 20 ไม่พบมีความเชื่อมโยงกับผู้ติดเชื้อยืนยันรายเดิม หรือ - พบผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อนในสถานที่หลายแห่ง	- มีการระบาดในวงกว้าง หาสาเหตุไม่ได้

2.กำหนดกรอบการจัดกิจกรรม ซึ่งมีความเข้มข้นแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ ได้แก่

2.1 การตรวจหาผู้ติดเชื้อ

2.2 การดำเนินการ กรณีพบผู้ติดเชื้อ

2.3 การเฝ้าระวังและดูแลความเป็นอยู่ของครอบครัวของผู้ติดเชื้อ

2.4 มาตรการป้องกันโรค

2.5 การปิด เปิด สถานประกอบการ ร้านค้า

2.6 การเคลื่อนย้าย/เดินทาง ของแรงงาน บุคคล ขนส่งสินค้า

2.7 กิจกรรมการเรียนรู้ การสอน

2.8 การจัดกิจกรรมที่มีการรวมคนจำนวนมากกิจกรรมฉลองปีใหม่ 2564 และการจัดกิจกรรมงานวันเด็ก